

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQL-VPĐD

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

V/v gửi câu hỏi vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Kính gửi: Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp trong KCN

Thực hiện văn bản số 917/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 18/3/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc gửi nội dung vướng mắc khó khăn trong thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung những chính sách để đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc trong không gian kín, thi công xây dựng để gửi đến Hội đồng Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tổ chức đối thoại năm 2024.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp triển khai và gửi các nội dung vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (**kèm theo bản phụ lục**) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (qua phòng Việc làm - An toàn lao động, thư điện tử pvlatlđ_soldtbxh@hanoi.gov.vn; đồng thời CC: daidienkcn@gmail.com) trước ngày 22/3/2024, để tổng hợp báo cáo Hội đồng Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động./.

Ban Quản lý thông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cho Ban Quản lý và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BQL;
- Các phòng: Văn phòng, QLDN;
- Lưu: VT, VPĐD

Lê Quang Long

**MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG**

(Kèm theo công văn số: /SLĐTBOXH-VLATLĐ ngày 3/2024 của
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

STT	Tên, trích yếu văn bản gây vướng mắc, khó thực hiện trong thực tiễn	Nguyên nhân gây vướng mắc (nếu có)	Kiến nghị, đề xuất
A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG			
	I. Về quản lý công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động		
	...		
	II. Về quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ		
	...		
	III. Về thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp		
		
	IV. Về quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động		
	...		
B. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG GIAN KÍN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG			